



Câu 1. Hôn nhân là gì? Trình bày chế độ hôn nhân của nước ta hiện nay. (2 điểm)

Câu 2. Cộng đồng là gì? Nêu vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người trong xã hội. (1,5 điểm)

Câu 3. Kể tên các hình thức hợp tác? Hãy nối cột A và cột B để hoàn thành đáp án chính xác nhất. (1,5 điểm)

Cột A	Cột B
1. ASEAN	a. Tổ chức y tế thế giới
2. WHO	b. Quỹ nhi đồng liên hợp quốc
3. VNICEF	c. Hiệp hội các nước Đông Nam Á
4. FAO	d. Tổ chức hợp tác Châu á Thái Bình Dương
5. APEC	e. Tổ chức lương thực và nông nghiệp thế giới.

Câu 4. Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam ta? (1,5 điểm)

Câu 5. Từ lời dạy của Bác: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Theo em, chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ Tổ quốc? (1,5 điểm)

Câu 6. Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,... là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay? (2 điểm)

...Hết...

Họ tên HS: Số báo danh: Lớp:



ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM

KIỂM TRA HKII MÔN GDCD – KHỐI 10, NĂM HỌC 2020 – 2021

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1	<ul style="list-style-type: none">- Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn.- Chế độ hôn nhân của nước ta hiện nay: <i>Thứ nhất:</i> Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ<ul style="list-style-type: none">+ Dựa trên tình yêu chân chính.+ Cá nhân được tự do kết hôn theo luật định.+ Bảo đảm về mặt pháp lí.+ Đảm bảo quyền tự do li hôn.<i>Thứ hai:</i> Hôn nhân một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng<ul style="list-style-type: none">+ Hôn nhân dựa trên tình yêu chân chính là hôn nhân một vợ một chồng, tình yêu là không thể chia sẻ được.+ Vợ chồng có nghĩa vụ và quyền hạn ngang nhau trong mọi mặt đời sống gia đình.	2 điểm
Câu 2	<ul style="list-style-type: none">- Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.- Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người:<ul style="list-style-type: none">+ Chăm lo cuộc sống của cá nhân.+ Đảm bảo cho mọi người có điều kiện phát triển.+ Giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa quyền lợi và nghĩa vụ.+ Cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo nên sức mạnh cho cộng đồng.	1,5 điểm
Câu 3	<ul style="list-style-type: none">- Hình thức: Song phương, đa phương, toàn diện từng lĩnh vực. 1- c; 2 - a; 3 - b; 4 - e; 5 - d	1,5 điểm
Câu 4	<ul style="list-style-type: none">- Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của tổ quốc.- Biểu hiện của truyền thống yêu nước:<ul style="list-style-type: none">+ Tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước.+ Tình yêu thương đối với đồng bào, nòi giống, dân tộc.+ Lòng tự hào dân tộc chính đáng.+ Đoàn kết, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm.+ Cần cù và sáng tạo trong lao động.	1,5 điểm
Câu 5	<ul style="list-style-type: none">- Trung thành với tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa.- Tích cực học tập, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe.- Tham gia đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.- Tích cực tham gia các hoạt động an ninh quốc phòng ở địa phương, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.- Vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.	1,5 điểm
Câu 6	<ul style="list-style-type: none">- Ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,... là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay. Vì đây là những vấn đề đã và đang diễn ra một cách phổ biến trên toàn thế giới (mang tính toàn cầu) và hậu quả của những vấn đề này là rất lớn, rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, đời sống, sự tồn tại, phát triển, sự sống còn của con người và sinh vật trên Trái đất.	2 điểm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC

ĐỀ CHÍNH THỨC



ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN GDCD – KHỐI 11 (Chương trình chuẩn)

Thời gian làm bài : 45 phút

- Câu 1.** Dân chủ là gì? (1,0 điểm)
- Câu 2.** Nêu bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. (1,0 điểm)
- Câu 3.** Trình bày nội dung dân chủ trong lĩnh vực **kinh tế** và **chính trị**. (2,0 điểm)
- Câu 4.** Nhà nước ta đã có những mục tiêu nào để thực hiện chính sách dân số? (1,0 điểm)
- Câu 5.** Em hãy giải thích và nêu lên thái độ của mình đối với quan niệm “Trọng nam khinh nữ”. (1,0 điểm)
- Câu 6.** Trình bày mục tiêu của nước ta trong chính sách giải quyết việc làm. (1,0 điểm)
- Câu 7.** Trình bày mục tiêu trong chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của nước ta hiện nay. Lấy ví dụ về 2 hành vi gây ô nhiễm môi trường nước. (1,0 điểm)
- Câu 8.** Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với các chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa? (2,0 điểm)

...Hết...

Họ tên HS: Số báo danh: Lớp:

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM

KIỂM TRA HKII MÔN GDCD – KHỐI 11, NĂM HỌC 2020 – 2021

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1	- Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước; dân chủ là một hình thức nhà nước gắn với giai cấp thống trị do đó dân chủ luôn mang bản chất giai cấp.	1 điểm
Câu 2	- Mang bản chất giai cấp công nhân. - Có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. - Lấy hệ tư tưởng Mác - Lênin và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh làm nền tảng tinh thần của xã hội. - Là nền dân chủ của nhân dân lao động. - Gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.	1 điểm
Câu 3	- Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế + Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần. + Quyền tự do kinh doanh buôn bán. + Quyền sử dụng những tư liệu sản xuất chung của xã hội. - Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị + Quyền ứng cử, bầu cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước. + Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. + Quyền kiến nghị, biểu quyết với cơ quan nhà nước. + Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí.	2 điểm
Câu 4	- Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số. - Ổn định quy mô, cơ cấu và phân bố dân số hợp lí. - Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát huy nguồn nhân lực cho đất nước.	1 điểm
Câu 5	- Trọng nam khinh nữ + Nghĩa đen: Yêu quý con trai, ghét bỏ con gái. + Nghĩa bóng: Chỉ nên sinh con trai, không nên sinh con gái. + Không đồng ý vì nó là sai lầm, con nào cũng đáng quý như nhau. + Hậu quả: gây mất cân bằng giới tính	1 điểm
Câu 6	- Tập trung sức giải quyết việc làm ở thành thị và nông thôn. - Phát triển nguồn nhân lực. - Mở rộng thị trường lao động. - Giảm tỉ lệ thất nghiệp. - Tăng tỉ lệ người lao động qua đào tạo	1 điểm
Câu 7	Mục tiêu: - Sử dụng hợp lý tài nguyên. - Bảo tồn đa dạng sinh học. - Từng bước nâng cao chất lượng môi trường. Ví dụ:....	1 điểm
Câu 8	- Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa. - Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. - Ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức khoa học kĩ thuật hiện đại để thực hiện ước mơ làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh. - Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.	2 điểm